

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ก. ต่าง ๆ

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
๑	ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ๒. มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๓. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ๔. ละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มีขอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๗. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด ๙. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑๐. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
๒	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรฐานคุณธรรมและอุดมการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา <ol style="list-style-type: none"> ๑) หลักคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● การรักษาความลับ ● การรู้จักข่มใจตนเอง ● การอดทน อดกลั้น และอดออม

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<ul style="list-style-type: none"> ● การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต <p>๒) อุดมคติของครู ๙ ประการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เคารพและเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ● เมตตากรุณาปราณีต่อผู้เรียน ● เสียสละและอดออม ● บำเพ็ญตนอยู่ในความดี ● ทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ● ชี้นำศิษย์ให้มีคุณธรรม ● กระทำการด้วยปัญญา ● ไม่ประมาทในชีวิต ● ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง <p>๒. มาตรฐานจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ๒) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ๓) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔) ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย ๕) ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชน ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ ๖) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๗) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๙) เป็นแบบอย่างที่ดีในการวางตนและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	-
๔	ข้าราชการตำรวจ (กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๓)	มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ ๑. หลักคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ๑) การรักษาความลับ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น ๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ๒. ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ๙ ประการ ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด ๓. อุดมคติของตำรวจ ๙ ประการ ๑) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ๒) กรุณาปราณีต่อประชาชน ๓) อดทนต่อความเจ็บใจ ๔) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ๕) ไม่มักมากในลาภผล ๖) มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ๗) ดำรงตนในยุติธรรม ๘) กระทำการด้วยปัญญา

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<p>๙) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต</p> <p>จริยธรรมของตำรวจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒. เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ ๓. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ ๔. มีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ๕. หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง และมีความชำนาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๖. มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ๗. ภาควุฒิในวิชาชีพ กล้ายึดหยุ่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ ๘. ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ ๙. ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานต้องเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ ฯลฯ <p>จรรยาบรรณของตำรวจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนึกในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒. การระงับเหตุจับกุมผู้กระทำผิดต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. การใช้อาวุธ กำลังหรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน ๔. การสืบสวนสอบสวนต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการตำรวจ เพื่อให้ได้

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<p>ข้อเท็จจริงและอ้างไว้ซึ่งความยุติธรรม</p> <p>๕. การดูแลผู้ต้องหาในควบคุมอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม</p> <p>๖. การรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด</p>
๕	ข้าราชการฝ่ายอัยการ	<p>จริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ</p> <p>๑. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>๒. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม</p> <p>๓. มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ</p> <p>๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย</p> <p>๖. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง</p> <p>๗. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๘. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ</p>
๖	<p>ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง</p> <p>(ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ.๒๕๕๕)</p>	<p>จริยธรรมของเจ้าหน้าที่</p> <p>๑. มีจริยธรรมต่อประเทศชาติและส่วนรวม</p> <p>๒. มีจริยธรรมต่อสำนักงาน</p> <p>๓. มีจริยธรรมต่อตุลาการศาลปกครอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน</p> <p>๔. มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. มีจริยธรรมต่อการดำรงตน</p>
๗	<p>ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ</p> <p>(๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕)</p>	<p>๑. มาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</p> <p>๒. จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ</p>

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<p>๑) ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร</p> <p>๒) รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ</p> <p>๓) ยึดมั่นความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสหรือแรงกดดันใด ๆ</p> <p>๔) รักษาความลับ ระเบียบ ข้อบังคับ และมารยาทในการประชุมปรึกษาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕) เคารพในมติและเหตุผลในการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก</p> <p>๖) ระมัดระวังในการให้คำปรึกษาแก่บุคคลภายนอกในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ</p> <p>๗) ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนหรือสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ ประเด็นปัญหาที่เสนอหรืออาจจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย</p> <p>๘) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจักต้องไม่ประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินการใด อันอาจกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ</p>
๘	<p>ข้าราชการรัฐสภา (ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา)</p>	<p>๑. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข</p> <p>๓. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ภักดีต่อองค์กร โดยเด็ดขงองค์กร ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเป้าหมาย ขององค์กรเป็นหลัก รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมทั้งเคารพสถานที่และช่วยกันรักษา ความสงบเรียบร้อยในองค์กร</p> <p>๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้</p>

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<p>๖. รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่</p> <p>๗. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๘. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง มีจิตให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน ด้วยอัธยาศัยไมตรี โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมให้บริการอยู่เสมอ</p> <p>๙. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชน ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง</p> <p>๑๐. ให้เกียรติแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น</p> <p>๑๑. เสียสละ มีความขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด</p> <p>๑๒. ประหยัด โดยการใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการ และสิทธิประโยชน์ที่ราชการจัดให้อย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ของ ทางราชการ รวมทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น</p> <p>๑๓. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้</p>
๙	ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร	<p>๑. ค่านิยมหลัก ๙ ประการ ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด</p> <p>๒. มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ○ เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ○ ซื่อสัตย์ สุจริต พึงกษัตริย์รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง เกียรติ และศักดิ์ศรีของกรุงเทพมหานคร ○ เป็นพลเมืองดี เคารพกฎ ระเบียบขององค์การและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<ul style="list-style-type: none"> ○ มีจิตสำนึกที่ดี มีความขยัน หมั่นเพียร รับผิดชอบ มุ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน ○ มีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรุงเทพมหานคร กับประชาชน ○ ไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ○ ละเว้นการกระทำใด ๆ อันทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชาโดยสุจริต ○ ไม่ใช่หรือแนะนำให้ประชาชนใช้ช่องทางของกฎหมาย ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ○ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย
๑๐	ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.)	-
๑๑	คณะกรรมการพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.)	-
๑๒	คณะกรรมการพนักงานเทศบาล	-
๑๓	ข้าราชการศาลยุติธรรม (ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมว่า พ.ศ.๒๕๕๗)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ซื่อสัตย์สุจริต ๒. บริสุทธิ์ยุติธรรม ๓. รักศักดิ์ศรี ๔. ดำรงตนดี ๕. สามัคคี

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<p>๖. มีใจให้บริการ</p> <p>๗. พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง</p>
๑๔	ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)	<p>๑. ค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ (ค่านิยมหลัก ๙ ประการ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน + การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเอเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน)</p> <p>๒. จรรยาวิชาชีพขององค์กร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ๓) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เครพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔) ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ ๕) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ๖) มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ๗) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย ๘) รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ๙) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน ๑๐) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ๑๑) ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
๑๕	<p>ข้าราชการทหาร</p> <p>(ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑)</p>	<p>ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๑๔ ประการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเชิดชูและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ๒. การพิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่	องค์กรกลางบริหารงานบุคคล	เนื้อหาสาระ
		<p>๓. การรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข</p> <p>๔. การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ</p> <p>๕. การพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๖. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย</p> <p>๗. การให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๘. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงภายใต้กรอบ ของกฎหมาย</p> <p>๙. การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม</p> <p>๑๐. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ</p> <p>๑๑. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๑๒. การยึดมั่นในระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหาร อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๓. การเชิดชูและรักษาไว้ซึ่ง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหาร</p> <p>๑๔. การเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรม</p>